

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

โยมแม่จำเก่ง

เมื่อวานเราไปที่ไหน (ผาแดงครับ) ไปไหนมาแล้วก็จำไม่ได้ ความจดจำรู้สึกว่าคุณเข้ามาเข้ามาทุกวัน ความจดจำความจำเสื่อมมาก สัญญาคือความจำ จำไม่ได้มันเสื่อมเข้ามา กัดเข้ามา ๆ ไปไหนมาแล้วเหมือนไม่ได้ไป อันนี้เสื่อมมาก ความจำเสื่อมมาก อะไร ๆ ก็จำไม่ได้เดี๋ยวนี้ ถ้าพูดเรื่องความจำเราก็เป็นธรรมดา ประมาณ ๕๐-๖๐ เปอร์เซ็นต์ธรรมดา เหมือนทั่ว ๆ ไป แต่เวลาแก่มามันยิ่ง..ความจำยิ่งเสื่อมลงมาก

เรื่องความจำนี้โยมแม่ยกให้เลย จำได้หมด ลูกมีก็คน คนไหนเกิดปีไหน ๆ วันใดเดือนใด ช่างขึ้นช่างแรมนี้จำได้หมดโยมแม่ และบอกลูกเหมือนกันให้จำเอานะ บอกว่าโยมแม่นั้นจำไม่ได้ ลูกไม่ได้จำ โยมแม่ละจำ โยมแม่นี้จำเก่ง โยมพ่อไม่เป็นท่า ความจำไม่ดี ความฉลาดสู้ โยมแม่ไม่ได้ โยมแม่ฉลาดกว่า ทุกอย่างฉลาดกว่า โยมพ่อเรียกว่าโง่กว่าโยมแม่เยอะอยู่

โยมแม่ไปทางพ่อ พ่อของแม่เองท่านฉลาด ความจดจำเฉลียวฉลาดมาก การซื้อขายตามบ้านตามช่องเก่งมาก ชื่อนั้นชื่อนี้ หาชอกซอนซื้อตามบ้านตามเรือนเขา เป็นหนึ่งพวกหนึ่งสัตว์หนึ่งอะไรก็ตามชื่อหมด เอาไปขาย ใส่เกวียนไปขายตลาดอุดร นี่หมายถึงโยมพ่อมารดา เป็นนักชื้อนักขาย เป็นเอง แต่ลูกไม่มีใครติดตาม ไม่มี

เวลามาทายตอนเราจะเกิดนี้รู้สึกใกล้เคียงกัน ตอนเราจะเกิดมันหนักหน่วงทุกอย่างว่าอย่างนั้นเถอะ เหมือนท้องจะระเบิด จะคลอดไม่คลอดแล้วหายไปเจ็บ แม่วิ่งหาพ่อเรื่อย ไม่ใช่มันตายแล้วหรือ วิ่งเสียจนท้องจะแตกแล้วหายเจ็บไปเลย มันเป็นอย่างนี้ มันไม่ตายแหละ เวลามันเอามันเอาจริง ๆ เหมือนท้องจะระเบิด แล้วจากนั้นหายเจ็บเหมือนไม่มีคนในท้อง วิ่งใส่พ่อ ถามพ่อ บอกว่าไม่ตาย นี่มันเป็นไปตามนิสสัยนะลูกว่าฉันนะ เราไม่ลืม เป็นไปตามนิสสัยว่าอย่างนั้น เราไม่ลืมตรงนี้ นิสัยมันหนักแน่นหนักหน่วง ไม่ได้นิสัยวอกแวกคลอนแคลน เราจำได้ตอนแม่เล่าให้ฟัง แล้วก็จริง ๆ ด้วย ถ้าว่าอะไรแล้วมันหนักหน่วงจริง ๆ เอาจริงเอาจริงมาก

ใคร ๆ เขาก็รู้จักว่าเราเป็นนักเสียสละ เงินสตออย่างนี้เขาก็เอามาให้ มาให้ก็เอาจริง ๆ เสียสละ ไม่มีอะไรติดตัว ไม่มี วัดนี้ไม่มีเงินติดตัว ออกหมดเลย ช่วยบ้านช่วยเมืองนั้นละไม่ใช่ช่วยอะไร ที่นั่นบ้างที่นี้บ้าง สุดท้ายก็หมด ๆ มาเรื่อย

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรม FM 103.25 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ